

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG BÌNH TRIỂN KHAI NHIỀU BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

MINH THẢO

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vị trí, vai trò của công tác dân vận chính quyền. Theo Người, tất cả cán bộ chính quyền, tất cả hội viên của các tổ chức Nhân dân đều phải phụ trách dân vận. Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (BCHQS) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022 và những năm tiếp theo với nhiều nội dung, biện pháp hiệu quả, sát thực tế tình hình địa phương và đơn vị.

Thông qua các hoạt động, BCHQS tỉnh xác định mục tiêu, đó là: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong thực hiện công tác dân vận; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng địa phương trong sạch, vững mạnh và phát triển, xây dựng “thê trận lòng dân” vững chắc. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận chính quyền phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của địa phương trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận theo đúng quy chế, quy định, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn, nắm bắt và phản ánh tình hình cơ sở phối hợp tham mưu giải quyết những vướng mắc, bức xúc, kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng”, gây bức xúc trong xã hội.

Quá trình thực hiện, đặt ra yêu cầu như: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các quy chế, quy định về công tác dân vận. Công tác dân vận chính quyền phải được triển khai bằng kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của cơ quan, đơn vị; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả, tránh hình thức, chiếu lệ.

Từ mục tiêu, yêu cầu đặt ra của công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới, BCHQS tỉnh đã xác định triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nội dung, biện pháp, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mọi đối tượng, trong đó tập trung một số nội dung chính, đó là:

Thứ nhất, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị các cấp và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong thực hiện công tác dân vận, luôn gần gũi với Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, phổ biến, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng quà cho đồng bào dân tộc
có hoàn cảnh khó khăn

Ảnh: M.T

động do Trung ương và địa phương phát động, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang Quảng Bình (LLVT) chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua “LLVT Quảng Bình chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với việc thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1406 QĐ/TU ngày 14/7/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Bình, gắn với Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với

công tác dân vận trong tình hình mới”. Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Công văn số 87-CV/TU ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 120-KL TW ngày 7/1/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Thứ hai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 03-CTr/TU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2021-2025 trong các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh. Tập trung rà soát, kiểm tra, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính; xây dựng, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở theo quy định tại Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 03/2007/QĐ- BNV ngày 26/2/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện.

Thứ ba, tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, giáo dục đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trách nhiệm với Nhân dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTB ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; thực hiện nghiêm túc quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị, trong đó chú trọng trách nhiệm công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Nâng cao trách nhiệm và

hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị gắn với việc giải quyết các chế độ chính sách của người dân và chính sách hậu phương quân đội.

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 22/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản, đội ngũ cán bộ dân tộc, cán bộ dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số; có nhiều giải pháp đổi mới, tăng cường vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thứ sáu, phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kinh nghiệm, kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là cán bộ phụ trách và lực lượng trực tiếp làm công tác dân vận, vận động Nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận mang tính chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phối hợp với các ban, ngành của địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, nhất là phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trong tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến công tác dân vận. Làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; đồng thời đấu tranh, phê phán, chấn chỉnh những nhận thức và hành động sai trái trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ■